

# โทรสารในราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน

ชั้นความลับ

จาก พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบ.ชน. ภ.๑-๙ ศชต. และ ก.

ผู้รับทราบ นรม. รอง นรม.(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป.

โฆษก ตร. และ ผบก.สท.

ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖๓

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

## ๑. อ้างถึง

หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลับ ที่ นร ๐๔๐๕(ลน)/๐๘๑๒ ลง ๒๖ ม.ค.๕๘ แจ้ง บัญชา นายกรัฐมนตรีให้ ตร. พิจารณาดำเนินการร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีร้านค้าโอเคะฟิงเลดี้ ต.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกคิดค่าบริการแพงเกินจริง หรือถูกทำร้ายร่างกาย และให้ตำรวจท่องเที่ยวรับ มอบอำนาจจากนักท่องเที่ยวฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุด

๒. เนื่องจากเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวตามข้อ ๑. ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว อีกทั้งการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิด ไม่สามารถดำเนินคดีได้อันเนื่องจากผู้เสียหายไม่ยอมเสียเวลาดำเนินคดีและต้องเดินทางกลับประเทศ จึงไม่มีผู้ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือบางกรณีมีการเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ ความช่วยเหลือ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หวาดกลัวและกลับมาก่อทำความผิดซ้ำส่งผลเสียหายต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศ จึงกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีการแจ้งความร้องทุกข์โดยเร็ว และกรณีผู้เสียหายมีความ ประสงค์แจ้งความร้องทุกข์แต่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศและ/หรือไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยจนคดีเสร็จสิ้น ต้องจัดให้ผู้เสียหายมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ทท. แจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแทนจนคดีถึงที่สุด และประสานพนักงานอัยการ ศาล เพื่อให้ผู้เสียหายได้มีการสืบพยานล่วงหน้า

๒.๒ บก.ทท. จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีอาญาแทนผู้เสียหาย ให้มี รายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกกับผู้ปฏิบัติงาน และจัดส่งให้พนักงานสอบสวน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบสวน และมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินคดีไปยัง ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อคดีถึงที่สุด และรายงานผลการปฏิบัติให้ ตร.(ผ่าน ผอ.สยศ.ตร.) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ccpd\_07@hotmail.co.th ครั้งแรก ๕ มี.ค.๕๘

๒.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความสำคัญและขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ พื้นที่ยุทธศาสตร์จังหวัดท่องเที่ยวทั้ง ๓๑ จังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

ผบ.ตร.